



ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๖๓๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ผู้สอบแข่งขันได้
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ ๕๑๐๒.๒/๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒

๒. แผนผังขั้นตอนการขอต่อหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูฯ

๓. คำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูฯ แบบ ๑ (ขอต่อครั้งที่ ๒ ตำแหน่งครูผู้ช่วย) (คส. ๐๙.๑๐)

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้แจ้งแนวทางการขอต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู
โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้กับข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแนวทางดังกล่าว
กำหนดให้ยื่นคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ส่งให้คุรุสภาก่อนวันที่หนังสืออนุญาตหมดอายุ ๓๐ วัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการ
การขอต่อหนังสืออนุญาตฯ จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
แจ้งข้าราชการครูในสังกัดที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โฉลกครบกำหนดอายุ ๒ ปี ยื่นคำขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ แบบ ๑ (ขอต่อครั้งที่ ๒ ตำแหน่งครูผู้ช่วย) (คส. ๐๙.๑๐) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ พร้อมเอกสารหลักฐาน
และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรวบรวมคำขออนุญาตดังกล่าวจัดส่งไปยัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด่วน เพื่อส่งให้คุรุสภาก่อนวันที่หนังสืออนุญาตหมดอายุ ๓๐ วัน

ในการนี้ ขอให้แจ้งข้าราชการครูที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ภายในระยะเวลา
ที่ได้รับอนุญาต เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร ทินะสา)

ผู้อำนวยการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑

โทร.๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๖